



รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความมุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สำนักงานฯ ได้รับทราบความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานฯ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การขับเคลื่อนการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการสรุปการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

หัวข้อ	แนวทางดำเนินงาน
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	<p>โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น B๑ อาคารรัฐสภา</p> <p>รูปแบบกิจกรรมเป็นการเสวนา</p> <p><u>หัวข้อที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา - ความคาดหวังของประชาชนต่อการดำเนินงานของสถาบันนิติบัญญัติ
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<p><u>บุคคลภายนอกที่เข้าร่วม ได้แก่</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒) ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ๓) สื่อมวลชน ๔) ผู้แทนฝ่ายการเมือง <p>จำนวน ๗๕๐ คน</p>
ผลจากการมีส่วนร่วม	<p>แนวทางในการขับเคลื่อนสถาบันนิติบัญญัติให้สามารถทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กระบวนการทำงาน ๒. ทรัพยากรบุคคล ให้เหมาะสมกับภารกิจงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ๓. งบประมาณ ที่มีความคุ้มค่า

หัวข้อ	แนวทางดำเนินงาน
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	เป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รองรับบทบาท ภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีภารกิจเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประธานรัฐสภา และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง กล่าวในกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หัวข้อเรื่อง "สถาบันนิติบัญญัติเพื่อประชาชน"

